



# โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร

## ความนำ

ด้วยประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตอาหารและบริการที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และมีรสชาติตามความต้องการของผู้บริโภค ทำให้ได้รับการยอมรับและสนใจจากประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะตลาดมุสลิมที่มีประชากรมุสลิมทั่วโลกประมาณ 1,900 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของประชากรโลก เป็นอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ทำให้ความต้องการบริโภคอาหารฮาลาล อยู่ที่ประมาณ 1.5 – 1.8 แสนล้านเหรียญสหรัฐ และจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 50 ในปี 2593 โดยผลิตภัณฑ์ฮาลาลเป็นที่นิยมของกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นมุสลิมและมิใช่มุสลิมของไทย จึงทำให้ตลาดมุสลิมโลกมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง ด้วยเหตุนี้ตลาดมุสลิมจึงเป็นที่สนใจของผู้ประกอบการผลิตและบริการอย่างมาก ดังนั้น ผู้ประกอบการภาคการผลิตและบริการควรปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานตามหลักศาสนาบัญญัติอิสลามผ่านกระบวนการตรวจการรับรองฮาลาล และการรับรองเครื่องหมายฮาลาล

จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 มีผลให้ผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งที่เป็นมุสลิมและมิใช่มุสลิม คำนึงถึงความปลอดภัยในการอุปโภคบริโภคมากขึ้น จึงนิยมที่จะบริโภค อาหาร สินค้าและบริการที่ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์และอาหารฮาลาลซึ่งมีกระบวนการผลิตที่เป็นไปตามหลักอาหารปลอดภัย ถูกสุขอนามัย เน้นความปลอดภัยและประโยชน์ต่อร่างกาย มีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยม เพิ่มมากขึ้น การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนได้ พัฒนา ผลิต และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์และอาหารที่สอดคล้องกับความต้องการ ผลิตภัณฑ์และอาหารตามมาตรฐานฮาลาล เป็นทางเลือกที่จะเพิ่มมูลค่าทั้งด้านคุณภาพ และราคา จะเป็นการช่วยสนับสนุน ส่งเสริม ทั้งด้านผู้ประกอบการและเป็นการดูแลคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้ง เพิ่มรายได้ในการส่งออก ไปพร้อม ๆ กัน

## หน่วยงานรับผิดชอบ

กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
โทร. 09 7138 1040



DIPROM  
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL PROMOTION





**DIPROM**  
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL PROMOTION

# โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร (ต่อ)

## ความนำ

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ทำหน้าที่ตรวจรับรองฮาลาล และออกเครื่องหมายการรับรองฮาลาล เป็นเครื่องหมายเดียวที่รับรอง สินค้าฮาลาลของไทยให้ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของประเทศมุสลิม และประชากรมุสลิมทั่วโลก ซึ่งจะทำให้สินค้าและบริการเกิดความเชื่อมั่น และมีความปลอดภัยตามหลักของศาสนาอิสลาม อาทิ สินค้าฮาลาล ประเภทอาหาร ของกิน ของใช้ เสื้อผ้าแฟชั่น ผลิตภัณฑ์สปา เครื่องสำอาง สมุนไพร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้จัดทำแผนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยกำหนดแผนและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 มากำหนดทิศทางที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฮาลาลไว้ในยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการตรวจรับรองฮาลาลให้กับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ระหว่างปี พ.ศ. 2564 ถึง 2570 เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน/OTOP ให้สามารถพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักศาสนบัญญัติ ให้สามารถผ่านการรับรองการผลิตสินค้าและบริการตามมาตรฐานฮาลาล ซึ่งได้รับ การยอมรับในระดับนานาชาติ การพัฒนา บุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรมเป็นผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานการตรวจรับรองฮาลาล และให้บุคคลทั่วไปมีความรู้เกี่ยวกับฮาลาล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุน และการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมฮาลาลของไทย และทำให้เกิดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกถึงการรับรู้ของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการตรวจรับรองฮาลาลให้กับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน จะทำให้เกิดการพัฒนาของผู้ประกอบการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานฮาลาล พัฒนาคุณภาพ

## หน่วยงานรับผิดชอบ

กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
โทร. 09 7138 1040



**DIPROM**  
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL PROMOTION



กระทรวงอุตสาหกรรม  
Ministry of Industry

## ความนำ

สินค้าฮาลาลไปสู่ตลาดบนที่มีมูลค่าสูง เพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าฮาลาลของไทย รวมทั้งการยกระดับเครื่องหมายสินค้าฮาลาลของไทย ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ เพิ่มมากขึ้นอย่างกว้างขวาง ทั่วทุกมุมโลก ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน

## วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน/OTOP ให้มีความพร้อมและความสามารถพัฒนากระบวนการผลิตเข้าสู่อาหารปลอดภัย (Food Safety) ตามการรับรองมาตรฐานฮาลาล
2. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน/OTOP สามารถเข้าสู่ มาตรฐานฮาลาลและได้รับการอนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล
3. เพื่อพัฒนา และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการรับรองฮาลาล และการใช้เครื่องหมายฮาลาล ให้บุคลากร ในภาคการผลิต การค้า และการบริการได้นำความรู้ไปปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม